



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. ราชอาณาจักรภูฏาน

- ผลการเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งชาติชุดใหม่

### ๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดเร่งรัดให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายต่อต้าน

การก่อการร้ายฉบับใหม่

### ๑. ราชอาณาจักรภูฏาน : ผลการเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาชุดใหม่ (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ราชอาณาจักรภูฏานได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา (National Council) ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ ๓ นับตั้งแต่ราชอาณาจักรแห่งนี้ได้เริ่มจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ สำหรับการเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาครั้งล่าสุดนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแห่งชาติภูฏาน (ECB) ได้นำระบบการลงคะแนนเสียงทางระบบไปรษณีย์ (postal voting system) มาใช้เป็นครั้งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวภูฏานผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นภูเขาสูงและการเดินทางสัญจรต้องใช้เวลานาน รวมถึงชาวภูฏานที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ โดยให้ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งแล้วส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยเลือกตั้งที่จำนวน ๖๔ หน่วย นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (mobile voting stations) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกคุมขังในทัณฑสถาน และบุคคลอื่นที่มีความต้องการเป็นพิเศษให้สามารถออกเสียงเลือกตั้งอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ชาวภูฏานออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนมากว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๙ ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเป็นจำนวน ๒๓๔,๕๓๕ คน ถือเป็นร้อยละ ๕๔.๓ ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ คน เป็นสตรี จำนวน ๒ คน ถือเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งของภูฏานที่ประชาชนเริ่มให้ความสำคัญต่อการมีบทบาททางการเมืองของสตรี โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมาในปี ๒๕๕๖ ไม่มีผู้รับสมัครสตรีได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาแต่อย่างใด

สภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏานชุดที่ ๓ ได้เปิดประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษา ปรากฏว่า นาย Tashi Dorji สมาชิกสภาที่ปรึกษาจากเขต Wangduephodrang วัย ๓๖ ปี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษา และ นาย Jigme Wangchuk สมาชิกสภาที่ปรึกษาจากเขต Samdrupjongkhar วัย ๓๘ ปี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาที่ปรึกษา ทั้งนี้ นาย Tashi Dorji ประธานสภาที่ปรึกษาคนใหม่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ได้แสดงทัศนะถึงการที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดของสภาที่ปรึกษาครั้งนี้ว่า น่าจะเป็นเพราะตนมีประสบการณ์ทางการเมืองมาบ้างจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษามัยที่ผ่านมา ประกอบกับเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการร่วมรัฐสภา ทำให้ทราบถึงศักยภาพที่มีอยู่และปัญหาต่างๆในการดำเนินงานของสภาพอสมควร นอกจากนี้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำถึงแนวนโยบายการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนยากจน รวมทั้งให้ประชาชนชาวภูฏานสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจะทำงานประสานกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ที่มา : <https://thediplomat.com> (๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)

<http://www.kuenselonline.com> (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

<https://thebhutanese.bt> (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org) (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

### ๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด เรงรัดให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้แถลงการณ์ประณามผู้ก่อการระเบิดอย่างรุนแรงที่โบสถ์คริสต์ ๓ แห่ง ณ เมืองสุราบายา บนเกาะชวาตะวันออก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ว่าเป็นการกระทำที่ขลาดเขลา ไร้ศักดิ์ศรี และป่าเถื่อน ในการนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อขจัดผู้ก่อการร้ายให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรและมั่นคง โดยขอให้รัฐสภาอินโดนีเซียเห็นชอบร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถป้องกันและ

รับมือกับการก่อการร้ายได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายของอินโดนีเซียที่ให้สิทธิประธานาธิบดีประกาศกฎหมายเพื่อบังคับใช้สำหรับสถานการณ์พิเศษ (perppu-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

ทั้งนี้ จากการที่กองกำลังติดอาวุธอินโดนีเซียเข้าร่วมกับกองกำลังรัฐอิสลาม (Islamic state-IS) ในอิรักและซีเรีย และได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ต่อรัฐสภาอินโดนีเซีย โดยเสนอการทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้ทันสมัยและมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบและจับกุมบุคคลที่มีเหตุต้องสงสัยว่าจะก่อการร้ายก่อนที่จะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จำเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจนหรือรองจนกระทั่งผู้ก่อการร้ายกระทำการแล้ว กำหนดให้กองกำลังความมั่นคง (TNI-Tentara Nasional Indonesia) ทั้งกองกำลังประจำการและกองกำลังสำรองต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปกป้องประเทศจากการก่อการร้ายอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ได้กำหนดให้กองกำลังติดอาวุธมีสิทธิขอจับผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรือสินค้า เครื่องบินโดยสาร พื้นที่ป่าไม้ ภูเขาสูงและอื่นๆครอบคลุมอาณาเขตสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้งหมด

นับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้มีเหตุระเบิดจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นในอินโดนีเซียอย่างน้อย ๕ ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๙ คน และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนเกือบ ๖๐ คน ซึ่งกองกำลังรัฐอิสลาม (IS) ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว รวมทั้งเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองสุราบายาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ได้แถลงข่าวยืนยันว่า JAD กลุ่มผู้ก่อการร้ายแนวร่วมกองกำลังรัฐอิสลามกลุ่มใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียมีส่วนสำคัญในการก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าวอย่างแน่นอน และมีแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นอีกตามการคาดการณ์ของสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ S.Rajaratnam (RSIS) แห่งอินโดนีเซีย ที่เผยแพร่งานเขียนเรื่อง “แนวโน้มการเผชิญกับภัยก่อการร้ายและการศึกษาวิเคราะห์” เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีว่า JAD กลุ่มแนวร่วมกองกำลังอิสลามสุดโต่ง จะก่อเหตุความรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องในปี

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com> (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

<http://www.thestraitstimes.com> (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑